

# Niềm vui được mùa

Nắng lên nhuộm vàng những cánh đồng mát thơm hương lúa mới. Mùa gặt về là khoảng thời gian bận rộn nhất của người nông dân. Tiếng người, tiếng máy huyền ảo khắp cánh đồng. Thêm một vụ sản xuất thắng lợi toàn diện.



Lúa được đóng bao chở về nhà.

Dù chỉ mới bước vào thu hoạch được 3 ngày, 275ha lúa xuân của xã Vũ Thắng

(Kiến Xương) đã hoàn thành được 80%. Với 70% giống lúa chất lượng cao như Bắc thơm 7, T10,

Thiên ưu 8; 30% giống lúa lai, năng suất lúa của Vũ Thắng ước đạt 75 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm trước

khoảng 10%. Ông Hoàng Văn Thâu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Nhờ chấp hành nghiêm lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa, chủ động phòng, trừ sâu bệnh kịp thời nên vụ xuân năm nay tiếp tục là một vụ thắng lợi ở cả 3 tiêu chí: diện tích, năng suất, giá trị kinh tế. Cùng với thu hoạch lúa xuân, HTX tiến hành lấy nước để tạo thuận lợi cho công tác cày lật đất, phân dáu hoàn thành gieo cấy lúa mùa trong khung lịch thời vụ.

Cánh đồng xã Thụy Liên (Thái Thụy) bắt đầu nhả bóng dáng những chiếc máy gặt cỡ lớn. Xung quanh, bà con nông dân chờ những bao lúa được thả xuống khỏi máy sau lượt thu hoạch. Trên bờ, hàng dài người chờ đợi đến lượt ruộng nhà mình được gặt. Ông Vũ Hồng Phước, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Thời điểm này Thụy Liên bắt đầu thu hoạch rộ. Năm nay, với 70% giống lúa lai, trong đó chủ lực là giống C u đa hệ số 1 có năng suất vượt trội. Quyết liệt trong phòng, trừ sâu bệnh, đặc biệt là bệnh lùn sọc đen và rầy lưng trắng, ngoài tuân thủ đúng quy trình hướng dẫn của ngành

Nông nghiệp, UBND xã, HTX trích trên 30 triệu đồng hỗ trợ phun thuốc phòng, trừ rầy tại những nơi người dân không phun trừ như bờ mương, máng... Đây cũng là một trong những xã áp dụng gieo cấy lúa theo phương pháp hàng rộng, hàng hẹp trên 100% diện tích, lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, ít sâu bệnh lại chắc hạt nên "được mùa to", năng suất ước đạt 75 tạ/ha, vượt 15% so với vụ xuân năm 2017.

Theo ông Đào Đức Viện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy: Vụ xuân năm nay lúa trở muộn hơn nhưng do thời tiết trong thời gian lúa trở thuận lợi, nắng nóng nên lúa chín nhanh hơn. Thái Thụy đang tập trung nhân lực, máy móc thu hoạch lúa, năng suất bình quân toàn huyện ước đạt 72 tạ/ha.

Vào thời điểm cao điểm, chủ máy gặt đập "chạy số" để kịp tiến độ, không thể bị động chờ máy, nhiều nông dân huyện Đông Hưng lựa chọn ra đồng từ sáng sớm hoặc chiều muộn, khẩn trương thu hoạch lúa xuân khi thời tiết thuận lợi. Ông Nguyễn

Văn Bình, xã Trọng Quan (Đông Hưng) cho biết: Gia đình tôi gieo cấy 7 sào, lúa chín tới đầu thu hoạch tới đó. Gặt vào thời điểm sáng sớm, tôi muộn vừa tránh được cái nắng oi ả vừa tranh thủ phơi lúa. Vụ này lúa BC15 cảm chắc 3 tạ/sào, vậy là được mùa rồi.

Vụ xuân năm 2018, toàn tỉnh gieo cấy 78.744ha, trong đó giống lúa chất lượng cao chiếm 42%, lúa lai chiếm 14%, còn lại là giống lúa thuần năng suất. Do tình hình thời tiết thuận lợi, bà con nông dân vào cuộc tích cực, bảo đảm các khâu kỹ thuật theo yêu cầu đồng thời có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, theo đánh giá của ngành Nông nghiệp, đây là vụ được mùa toàn diện do giảm được chi phí thuốc bảo vệ thực vật, giá thóc, gạo cao hơn trung bình nhiều năm. Tính đến ngày 12/6, toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 60.000ha, năng suất bình quân ước đạt gần 72 tạ/ha.

Cùng với thu hoạch lúa xuân, các địa phương cần khẩn trương chuẩn bị tốt vật tư nông nghiệp, lấy nước làm đất, vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa.

NGÂN HUỖN

## Giải ngân vốn đầu tư công đạt 57%



(vtv.vn) Tính đến ngày 11/6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt 57%.

Theo công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số liệu vốn đầu tư công được tổng hợp từ nguồn ngân sách trung ương, trái phiếu Chính phủ, ODA, ngân sách địa phương và nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa cần đối vào ngân sách nhà nước.

Các cơ quan, địa phương đứng ở nhóm đầu với tỷ lệ giải ngân cao gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Ban Quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Nhóm các cơ quan giải ngân đứng cuối bảng gồm: Hội Nhà báo Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam với 0%.

## Vốn tín dụng đổ vào xuất khẩu, nông nghiệp tăng nhanh

(vtv.vn) Vốn tín dụng đang chảy nhiều hơn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nông, lâm, thủy sản.

Đáng chú ý, vốn cho lĩnh vực xuất khẩu tăng 15,64%, cao gần gấp 3 lần mức tăng trưởng chung của toàn ngành.

Lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng mạnh nhất trong hơn 10 năm. Xuất khẩu nông lâm thủy sản cũng tăng đến 10%. Các doanh nghiệp đang kinh doanh tốt hơn, nên nhiều ngân hàng cũng dành hàng nghìn tỷ đồng vốn vay ưu đãi cho nhóm này. Và thậm chí, không bắt buộc doanh nghiệp phải có bất động sản thế chấp. Thay vào đó, có thể dùng hóa đơn, hợp đồng đặt hàng để vay vốn.

Mục tiêu tín dụng sẽ tăng 17% trong năm nay. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ không tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá, mà phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô. Đồng thời, tiếp tục định hướng hạn chế dòng vốn vào các lĩnh vực rủi ro như bất động sản, BOT.

## Ngân hàng chủ động cập nhật số điện thoại cho khách hàng

(vtv.vn) Các ngân hàng đang đề xuất cơ quan chức năng cho phép tự động cập nhật số điện thoại mới của khách hàng.

Ngày 15/9 tới, khi việc chuyển đổi sim từ 11 số sang 10 số bắt đầu, hàng chục triệu tài khoản giao dịch với ngân hàng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, để tránh những bất tiện cho khách hàng cũng như tránh việc quá tải khi xử lý thông tin, các ngân hàng đang đề xuất cơ quan chức năng cho phép tự động cập nhật số điện thoại mới của khách hàng. Điều này đồng nghĩa với việc các khách hàng sẽ không phải tự đến ngân hàng để cập nhật số điện thoại.

Theo Hiệp hội thẻ, do chuyển đổi đồng bộ bằng thuật toán nên sẽ không có sai sót nào về số điện thoại. Tuy nhiên, tại thời điểm chuyển đổi, tin nhắn báo giao dịch của khách hàng có thể chậm trễ và ngân hàng sẽ có thông báo trước cho khách hàng về sự bất tiện này.

Mặc dù hoạt động trong điều kiện nguồn kinh phí hạn hẹp song Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) đã nỗ lực thực hiện tốt việc liên kết với các tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ nhằm giảm bớt chi phí, tạo điều kiện đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Ông Phạm Văn Hợp, Giám đốc Trung tâm cho biết: Từ đầu năm tới nay Trung tâm đã tổ chức đưa các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia 9 hội chợ tỉnh ngoài, trong đó chỉ có duy nhất một hội chợ có kinh phí từ nguồn vốn khuyến thương, số còn lại do Trung tâm tự liên kết trong hệ thống xúc tiến. Nổi bật là hội chợ Ocop khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2018, Thái Bình có 13 doanh nghiệp tham gia. Đây là hội chợ có quy mô lớn với nhiều sản phẩm đặc trưng của các vùng miền trong cả nước. Đặc biệt, hội chợ còn quy tụ nhiều sản phẩm làng nghề đặc trưng của các tỉnh, trong đó Thái Bình vinh dự có sản phẩm chạm bạc Đống Xâm. Đây không chỉ là sản phẩm đặc trưng của làng nghề Thái Bình không thể thiếu trong mỗi lần tham gia hội chợ mà còn thuyết phục ban tổ chức hội chợ và người tiêu

## TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm

dùng về hình thức và chất lượng sản phẩm. Do đó, sau mỗi kỳ tham gia, các doanh nghiệp trong làng nghề không chỉ bán được nhiều sản phẩm mà còn ký được nhiều đơn hàng với khách hàng cả nước.

Đối với nhiều doanh nghiệp, việc tham gia hội chợ ở các tỉnh là việc làm rất cần thiết để quảng bá rộng rãi thương hiệu sản phẩm của mình. Ông Vũ Kiều Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ sản xuất và Thương mại Nhất Nam cho biết: Ngay từ khi làm sản phẩm tới đến tới rất muốn đưa ra thị trường nhưng không biết làm bằng cách nào cho hiệu quả. Sau khi được Trung tâm Xúc tiến thương mại hỗ trợ đưa hàng đi hội chợ ở các tỉnh ngay lập tức sản phẩm đã được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Ấn tượng nhất là năm 2015, nhờ có sự giúp đỡ của Trung tâm Xúc tiến thương mại lần đầu tiên sản phẩm của Công ty được đưa vào thị trường Thái Nguyên qua kỳ hội chợ diễn ra trong 7 ngày. Ngay trong buổi tối đầu tiên Công ty đã bán được hàng chục sản phẩm, từ đó năm nào Công ty

cũng tham gia vào hội chợ ở các tỉnh trong cả nước để quảng bá giới thiệu sản phẩm. Do đó, mỗi năm Công ty đã xuất bán được khoảng 7 tạ tới đen với giá từ 900 nghìn đồng đến 1,1 triệu đồng/kg.

Ngoài ra còn rất nhiều doanh nghiệp gắn bó với Trung tâm trong công tác xúc tiến tiêu thụ sản phẩm. Điển hình như Công ty TNHH Điện cơ Aidi hầu hết đều tham gia vào các kỳ hội chợ do Trung tâm tổ chức đi tỉnh ngoài. Do đó, đến nay Aidi đều có đại lý ở các tỉnh, thành phố trong cả nước với bình quân mỗi năm đưa ra thị trường từ 3 - 5 triệu sản phẩm, doanh thu đạt trên 80 tỷ đồng. Đặc biệt, nhiều sản phẩm đã được người dân tin dùng thay thế hoàn toàn các sản phẩm của Trung Quốc như ấm siêu tốc, chảo chống dính hay nồi cơm điện...

Ông Phạm Văn Hợp cho biết thêm: Trung tâm đã tận dụng các cơ hội để hỗ trợ doanh nghiệp có được gian hàng để trưng bày sản phẩm tại hội chợ. Trung bình mỗi lần tham gia Trung tâm đều nhận

được từ 4 - 6 gian hàng cho các doanh nghiệp của tỉnh. Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại đã phát huy hiệu quả, được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao. Điển hình như hội chợ xuân Mậu Tuất - Hưng Yên, hội chợ người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại Bắc Ninh, hội chợ xúc tiến thương mại Thái Nguyên... Các doanh

nh nghiệp tham gia không chỉ được hỗ trợ về gian hàng mà nhiều chương trình Trung tâm còn cử cán bộ đi cùng để hỗ trợ về công tác tổ chức, liên hệ, đăng ký, trưng bày và giới thiệu cho doanh nghiệp.

Như vậy, việc xúc tiến thương mại qua kênh hội chợ là rất hiệu quả song các doanh nghiệp có phát huy được hay không còn

phụ thuộc vào xu hướng phát triển của thị trường và chất lượng sản phẩm. Vì thế, để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, ngoài việc hỗ trợ của Trung tâm Xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp cần chủ động trong công tác tuyên truyền quảng bá, không ngừng nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. 6 tháng cuối năm, Trung tâm sẽ tổ chức từ 10 - 15 chương trình xúc tiến ra tỉnh ngoài bằng việc liên kết trong hệ thống xúc tiến và nguồn kinh phí khuyến thương.

THU THUY



Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Điện cơ Aidi.

# Cùng nông dân phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Kiến Xương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu. Với bà con nông dân, tổ chức hội thực sự là chỗ dựa tin cậy, người bạn đồng hành trong phát triển kinh tế.

Chị Tạ Thị Tươi ở thôn Hữu Bộc, xã Hồng Thái nổi tiếng trong làng nghề chạm bạc Đống Xâm. Nhờ làm ăn có uy tín, chất lượng hàng hóa đẹp, bền nên hiện nay các sản phẩm của gia đình chị Tươi làm ra tiêu thụ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, mỗi năm đạt doanh thu từ 4 - 4,2 tỷ đồng, trừ mọi chi phí còn lãi từ 800 triệu - 1,2 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho 10 lao động. Năm 2017, chị Tươi được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc. Chị Tươi chia sẻ: Để tạo được sức cạnh tranh của sản phẩm, ngoài tay nghề giỏi, năm

bắt nhu cầu thị trường, gia đình cũng được các cấp hội nông dân động viên, hỗ trợ mở rộng quy mô sản xuất. Từ nguồn vốn vay tín chấp từ tổ chức hội, gia đình có điều kiện mua nguyên liệu, máy móc hiện đại đầu tư sản xuất tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Chị Tươi chỉ là 1 trong 6.892 hộ hội viên nông dân của Kiến Xương được tín chấp vay vốn ngân hàng với tổng số tiền gần 230 tỷ đồng để phát triển kinh tế trong thời gian qua. Ông Nguyễn Văn Chuyên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Bên cạnh nguồn vốn vay ngân hàng, Hội

còn quản lý nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp với số dư 2,7 tỷ đồng cho 90 hội viên vay; chỉ đạo tổ chức hội cấp xã, thôn tuyên truyền, vận động hội viên tiết kiệm xây dựng quỹ giảm nghèo được hàng tỷ đồng cho nhau vay không lấy lãi; tín chấp cho nông dân mua 718 tấn phân bón mở sản xuất cho thu nhập từ 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng mỗi năm, trở thành những điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến mô hình tích tụ ruộng đất cấy lúa hàng hóa, xây dựng trang trại, gia trại hợp của các ông: Phạm Văn Lương, xã Vũ Hòa; Trương Văn Huân, thị trấn Thanh Nê; Nguyễn

Văn Quảng, xã Lê Lợi; Đỗ Văn Dân, xã Vũ Quý; Đỗ Văn Vãn, xã Quang Lịch; Trần Quốc Khánh, xã Minh Hưng... Công tác tư vấn, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân cũng được Hội Nông dân huyện Kiến Xương đặc biệt chú trọng. Qua khảo sát nhu cầu thực tế của nông dân, Hội phối hợp với các trung tâm, cơ sở dạy nghề mở 184 lớp cho 6.385 hội viên học các nghề: chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, sửa chữa, hành may nông nghiệp, may công nghiệp... có trình độ từ sơ cấp đến trung cấp. Kết thúc các khóa học, trình độ của bà con được nâng lên rõ rệt. Nhiều nông dân đã chuyển đổi nghề sang làm dịch vụ, tự tạo được việc làm từ làm đại lý thức ăn chăn nuôi, dịch vụ thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, sửa chữa máy nông nghiệp. Hội Nông dân huyện còn tích cực tuyên truyền, giới thiệu hàng trăm nông dân đi xuất khẩu lao động góp

phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Từ những hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nên khi các cấp hội phát động phong trào thi đua nông dân sản

xuất, kinh doanh giỏi có tới 85% hộ hội viên đăng ký thực hiện và qua bình xét hàng năm có 75% hộ đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp. Kết quả này góp

phần quan trọng giúp Kiến Xương giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,68% năm 2012 xuống còn 4,69% hiện nay và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

KHẮC ĐUẦN



Chị Tạ Thị Tươi (thôn Hữu Bộc, xã Hồng Thái) dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động trong xã.